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บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา 
สมัยสามัญ  สมัยสาม  ประจําป 2561  คร้ังที่ 3 

ในวันท่ี  22  สิงหาคม   2561 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา 

ผูมาประชุม 
1. นายวิชาญ    คําแกว    ตําแหนง  ประธานสภา อบต. 
2. นายณรงค     เปาชัย   ตาํแหนง  รองประธานสภา อบต. 
3. นายพิชิต       นิตยา   ตาํแหนง   ส.อบต.ม.1 
4. นายเทียนชัย   เลิมสุม  ตาํแหนง   ส.อบต.ม.2 
5. นายทวีศักด    กันธิยะ  ตําแหนง   ส.อบต.ม. 4 
6. นายดวงทิพย   ทําดี   ตําแหนง   ส.อบต.ม.4 
7. นายสุริยนต   หงษยัน   ตําแหนง   ส.อบต.ม.5 
8. นายสงกรานต  แดงวิเศษ  ตําแหนง   ส.อบต.ม.5 
9. นายประธาน   หงสทอง  ตําแหนง   ส.อบต.ม.6 
10. นางสุนันท     ณ นาน  ตําแหนง   ส.อบต.ม.7 
11. นางสาวนิตยา  ปงเมือง  ตําแหนง   เลขานุการสภา อบต. 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายบุญเปง   กาวิลา   ตําแหนง  รองนายก อบต. บานเปา 
2. นายอนุรักษ   บุตรลักษณ  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
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เปดประชุมเวลา   10.00  น. 

 เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองคประชุมสภาฯ นายวิชาญ  คําแกว  ประธานสภาฯ  กลาวเปด พรอม
ดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายวิชาญ คาํแกว การประชุมวันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยสาม ประจําป 2561  คร้ังที่ 3  
ประธานสภาฯ เพ่ือพิจารณา   

1. ญัตติพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 
(ขั้นแปรญัตติและขั้นใหตราเปนขอบัญญัติฯ)  
 2.  ญัตติขอโอนเงนิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 3.  ญัตติขอขึ้นทะเบียนที่ดินเปนท่ีดินประเภทหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
จํานวน 2 แปลง คือ บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเปา และประปาหมูบานบานแพะ 
หมู 5 และเรื่องอําเภอยิ้มที่หวยมะริดวันนี้ สภา อบต.ไมทราบ พึงทราบวันนี้เพราะไดรับ
หนังสือวานายก อบต.ไมไดเขารวมประชุม สภา อบต. เนื่องจากตองไปรวมงานโครงการ
อําเภอยิ้ม รวมกับอําเภอแมแตง ท่ี หวยมะริด หมู 3 

นายบุญเปง กาวิลา แจงวาเม่ือวานไดรวมการประชุมกับกองทุนไฟฟา จึงไมทราบในเรื่องดังกลาว จึงได 
รองนายก อบต. สอบถามประธานสภา วาไมไปรวมงานโครงการอําเภอยิ้มหรือรวมถึงการเลื่อนการ

ประชุมสภาเปนชวงบายของวันนี ้

นายเทียนชัย เลิมสุม สอบถามวาหนังสือสงถึง อบต. ในวันที่ 15 สิงหาคม เหตุใดผูบริหารไมแจงใหสภา อบต. 
ส.อบต.ม.2 ไดรับทราบถือวาเปนการขาดการประสานงานจากผูบริหาร 

นายอนุรักษ  บุตรลักษณ ขอชี้แจงวาหนงัสืออําเภอแมแตงแจงให อบต.กอนเมื่อวันที่ 15 แลวตามหนังสือดังกลาว 
หัวหนาสํานกัปลัด  ให อบต.จัดกิจกรรมเขารวม ไมไดแจงใหเชิญ ส.อบต.เขารวมงาน อบต.จึงดําเนินการ

เพียงจัดกิจกรรมเขารวมโครงการดังกลาว  

นายณรงค เปาชัย การมอบหมายใหรองนายก อบต. เขาชี้แจงแทนนายก อบต. ทําไดหรอืไม 
รองประธานสภาฯ  

นายอนุรักษ  บุตรลักษณ ขอชี้แจงวาระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
หัวหนาสํานกัปลัด  พ.ศ. 2547  (แกไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) ขอ 56 ญัตติหรือคําแปรญัตติใดที่ถึงวาระ

พิจารณาในท่ีประชุมแลว ถาผูเสนอ หรือผูแปรญัตติไมขออภิปรายหรือไมอยูในที่ประชุม
สภาทองถิ่น ใหถือวาไดถอนญัตติ นั้น ถาผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอญัตติหรือผูแปร
ญัตติตามวรรคหนึ่ง ผูบริหาร ทองถ่ินอาจมอบหมายเปนหนังสือใหรองผูบริหารทองถิ่น 
เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ินเปนผูอภิปราย ชี้แจง หรือแถลง
แทนก็ได 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยสาม คร้ังที่ 1,2  ใน
วันที่  10,15  สิงหาคม  2562 

นายวิชาญ คาํแกว ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา มีการประชุมสภาองคการบริหารสวน 
ประธานสภาฯ ตําบลบานเปา สมัยสามัญ  สมัยสาม  ครั้งที่ 1,2 ประจําป 2561  เมื่อวันท่ี 10,15 

สิงหาคม  2561 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา ซึ่งเลขานุการ
สภาฯ ไดทํารายงานการประชุมแจกใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานทราบแลว ตามระเบียบ 

 
         /กระทรวง... 
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  ขอ 33 วรรค
สอง กลาววา การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมให กระทําโดยมติของที่ประชุมสภา
ทองถ่ิน  ดังน้ันสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา ทานใดจะแกไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมสภาฯ ก็เปนอํานาจของมติสภาฯ แหงนี้ เปนผูแกไขเพ่ิมเติม ขอให
สมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีขอความใดท่ียังไม
สมบูรณหรือจะแกไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนําเสนอตอที่ประชุมสภา เพ่ือขอมติที่ประชุม
สภาฯ ใหแกไขเพ่ิมเตมิ 

นายวิชาญ  คําแกว หากไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาทานใดแกไขเพิ่มเติม 
ประธานสภา อบต. รายงานการประชุมสภาฯ หรือไม เชิญ 

นายสงกรานต  แดงวิเศษ ขอแกไขในหนา 22 ใหเปนขอความวาขอปรึกษาหารือวากอนจัดงานโรงเรียนผูสูงอายุ 
ส.อบต.ม.5 เก่ียวกับการจัดงาน หากมีเงินเหลือ เราอาจจะตั้งงบรอไวเพ่ือนํามาทําหองน้ําใหกับ

ผูสูงอายุได และขอเพ่ิมขอความในหนา 22 ในระยะเวลาที่รับหลักการใหเพ่ิมในวันที่ 19 
สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ดวย  

นายวิชาญ  คําแกว ขอสอบถามสมาชิกสภาฯ วามีผูใดจะเสนอแกไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ หรือไม เชิญ 

นายสงกรานต  แดงวิเศษ สอบถามวารับรองการประชุมจะตองยกมือรับรองทั้งสองคร้ังหรือรอแกไขแลวให 
ส.อบต.ม.5 รับรอง 

นายวิชาญ  คําแกว ขอชี้แจงวารับรองทีละวัน คร้ังนี้ขอมติรับรองรายงานการประชุมในวันที่ 10 สิงหาคม  
ประธานสภาฯ 2561 กอน วามีผูใดจะเสนอแกไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ในวันดังกลาว

หรอืไม หากที่ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาทานใดแกไขเพิ่มเติม ขอ
มติที่ประชุมรับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา สมัยสามัญ  สมัย
สาม ประจําป 2561 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2561 ขอใหทานสมาชิกสภาฯ 
ยกมือ 

ท่ีประชุม มติรับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา สมัยสามัญ  สมัยสาม 
ประจําป 2561  คร้ังที่  1  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2561  

รับรองรายงานการประชุม  จํานวน 10 เสียง  
ไมรับรอง   จํานวน 0 เสียง 
งดออกเสียง    จํานวน 1 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

นายวิชาญ  คําแกว ตอไปขอมติรับรองรายงานการประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งเลขานุการสภา  
ประธานสภาฯ อบต. ไดดําเนินการแกไขตามที่สมาชิกสภา อบต.เสนอ ขอใหสมาชิก อบต.พิจารณา วา

มีผูใดจะเสนอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาฯ ในวันดังกลาวหรือไม หากที่ไมมี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาทานใดแกไขเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุม
รับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา สมัยสามัญ  สมัยสาม 
ประจําป 2561 คร้ังท่ี 2 เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2561 ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ยกมือ 

ท่ีประชุม มติรับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา สมัยสามัญ  สมัยสาม 
ประจําป 2561  คร้ังที่  2  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2561  

รับรองรายงานการประชุม  จํานวน 10 เสียง  
ไมรับรอง   จํานวน 0 เสียง 
งดออกเสียง    จํานวน 1 เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
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ระเบียบวาระที่ 3 3.1 เร่ือง  เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2562 วาระที่ 2 
(ข้ันแปรญัตติ) 

นายวิชาญ  คําแกว       สืบเน่ืองจากการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยสาม ประจําป 2561  คร้ังท่ี 2 เม่ือ 
ประธานสภาฯ เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระที่ 1 ข้ันรับหลักการไปแลวนั้น  ที่ประชุมไดคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อดําเนินการขั้นแปรญัตติแลวลําดับตอไป ขอดําเนินการ
ประชุม วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติมานั้น  คณะกรรมการแปรญัตติไดรวมกันพิจารณาและไดเสนอ
ขอบัญญัตินั้นตามท่ี แกไขเพ่ิมเติม พรอมทั้งไดรายงานและบันทึกความเห็นชอบตอสภาฯ 
แลว การแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตติเปนประการใด   
ไดสงรายงานน้ันใหสมาชิกสภาไดทราบ  และไดศึกษาเปนการลวงหนาแลวไมนอยกวา  
24 ชั่วโมง กอนวันประชุมพิจารณา  บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 5 ทาน รวมอยูใน
การประชุมสภาฯ  เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจง รายละเอียด 

นายณรงค  เปาชัย กอนเขาวาระที่ 3 มีเร่ืองปรึกษาหารือ เรื่อง การไฟฟา มีหนังสือสงมาให ทําไมถึงไดงบ 
รองประธานสภาฯ ประมาณนอยมากเมื่อคราวที่บานกางหงส ขอขยายเขตใชงบประมาณสองแสนบาท 

ปรากฏวาจากข้ัวบานดงถึงสามแยก แตในประมาณการไดจากการไฟฟาจากหนาวัดถึง
สามแยก 

นายสงกรานต แดงวิเศษ     ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา  ไดมีมติรับหลักการสงรางขอบัญญัติ 
ปธ.กรรมการแปรญัตติ งบประมาณรายจายประจําป 2562 เมื่อวันพุธ  ที่ 15  สิงหาคม  2561  เวลา 14.10 น. 

และไดกําหนดระยะเวลารับเสนอคําแปรญัตติในวันที่ 16-18  สิงหาคม  2561 ในเวลา 
08.30-16.30 น. และในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ในเวลา 08.30-12.00 น. นัดประชุมผู
ท่ีเสนอรับคําแปรญัตติในวันที่ 20  สิงหาคม  2561 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลบานเปา  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 49 วรรค 2 ความวาภายในระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถิ่นกําหนดผูบริหารทองถ่ินหรอืสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็น
ควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสอืโดยใหแปร
ญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภา
ทองถ่ิน เปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
บัดนี้ ระยะเวลาไดลวงเลยแลว ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภา อบต. ทานใดเสนอคําขอแปร
ญัตติแตอยางใด จึงยืนตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ซึ่งในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ในเวลาที่ครบกําหนดรับคําแปรไดโทรศัพท
สอบถามนายก อบต. ในเร่ืองโครงการขอขยายเขตไฟฟาของ หมู 7 จากสะพานถึงสาม
แยก แตในขอบัญญัติจากวัดถึงสามแยก ไดรับคําตอบจากนายก อบต.วาหาก
งบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอ อบต.อาจจะใชเงินสะสมในการดําเนินการตอใหแลวเสร็จ 

นายบุญเปง  กาวิลา ไดรับการประสานงานจากกองชางวาหมู 7 มีการตั้งงบประมาณขาดไป เพราะส.อบต 
รองนายก อบต. ไดแจงเรื่องดังกลาวใหกับธุรการกองชาง จะขอรับปากวาหากมีงบประมาณในสวนใดที่

พอจะทําไดใหแลวเสร็จจะดําเนินการให ซึ่งขณะนี้กองชางไดทําหนังสือใหการไฟฟา
ประมาณการแลวตองใชงบประมาณ 27,000 บาท 

 

         /นายอนุรักษ.. 
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นายอนุรักษ  บุตรลักษณ ขอชี้แจงวาการอุดหนุนการไฟฟาจะตองดําเนินการภายใน 6 เดอืน หากไมดําเนินการ 
หัวหนาสํานกัปลัด  ตองเสียคาใชจายคาดําเนินการประมาณการใหม ฝากใหผูบริหารดําเนินการใหทัน

ภายใน 6 เดือนคือไมเกินเดือนมกราคม 2562 

นายบุญเปง  กาวิลา หากเกิน 6 เดือนจะตองมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยการประมาณการใหม 
รองนายก อบต.  

นายวิชาญ  คําแกว ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติไดชี้แจงไปแลว และมีผูบริหารและสมาชิกสภา อบต. 
ประธานสภา อบต. ไดสอบถามในขอสงสัยพอสมควรแลว  มีผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลบานเปาทานใดอภิปรายเพ่ิมเติม หากไมมีผูบริหารและสมาชิกสภา อบต.ทานใด 
อภิปราย จึงยืนตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  
เดิม ที่ประชุมเห็นชอบหรอืไม 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบขั้นแปรญัตติใหคงไวตามรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
2562  เดิม ดวยคะแนนเสียง 10  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภางดออก
เสียง) 

วาระที่ 3  ขั้นเห็นชอบ 

นายวิชาญ  คําแกว วาระท่ี 3  ข้ันเห็นชอบ  สมาชิกสภาทุกทาน เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภา อบต. รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวาระท่ี  3 หรือไม หากเห็นชอบจะได

นําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562  ไปยัง
นายอําเภอแมแตงเพื่อพิจารณาอนุมัติ และนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเปาจะได
ประกาศใชตอไป    

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานเปา ดวยคะแนนเสียง  10  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

3.2 ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
นายวิชาญ  คําแกว ตามท่ีนายก อบต. ไดเสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 
ประธานสภาฯ งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหสภา อบต. บานเปา พิจารณา ขอเชิญ

ทานนายก อบต.บานเปา ชี้แจงรายละเอียด 

นายบุญเปง  กาวิลา ตามที่ไดเสนอญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2561 มี 
รองนายก อบต. การขอโอนงบประมาณ ขอใหหัวหนาสวนแตละสวนชี้แจงรายละเอียด 

นายธวัชชัย  แกวดี ขอโอนลด ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวด คาที่ดินและ  
ผอ.กองชาง สิ่งกอสราง ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการถมหิน

คลุกพรอมปรับเกลี่ย หมูที่ 5  จํานวน 50,300 บาท มาตั้งจายในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คา
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงถนนภายในตําบลบาน
เปา จํานวน 50,000 บาท เพื่อจายเปนปรับปรุงถนนภายในตําบลบานเปา  ดวยหินคลุก
พรอมปรับเกลี่ย  สายซอย  จํานวน 56 ลบ.ม. โดยรื้อถอนทอเดิม และวางทอ ขนาด 
0.30 เมตร จํานวน 21 ทอน  รายละเอียดอื่นๆ  ตามแบบแปลนกอสรางขององคการ
บริหารสวนตําบลบานเปา  
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นายวิชาญ  คําแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาทานใดมีขอสงสัย เชิญสอบถามได  
ประธานสภาฯ  หากไมมีขอสงสัย ขอมติที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณ

รายจายประจําป 2561 โครงการปรับปรุงถนนภายในตําบลบานเปา 

มติที่ประชุม  มีมต ิ อนุมัติ    10  เสียง 
    ไมอนุมัติ    0  เสียง 
    งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานงดออกเสียง) 

3.3 ญัตติขอขึ้นทะเบียนท่ีดินเปนที่ดินประเภทหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง จํานวน 
2 แปลง บริเวณศูนยพฒันาเด็กเล็กบานเปา และประปาหมูบานบานแพะ หมู 5 

นายวิชาญ  คําแกว ตามท่ีนายก อบต. ไดเสนอญัตติขอขึ้นทะเบียนที่ดินเปนที่ดนิประเภทหนังสือสําคัญ 
ประธานสภาฯ สําหรับที่หลวง จํานวน 2 แปลง บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเปา และประปาหมูบาน

บานแพะ หมู 5 

นายบุญเปง  กาวิลา ตามที่ไดเสนอญัตติขอขึ้นทะเบียนท่ีดินเปนที่ดินประเภทหนังสือสําคัญ สําหรับที่หลวง 
รองนายก อบต. จํานวน 2 แปลง บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเปา และประปาหมูบานบานแพะ หมู 5 

ขอให ผอ.กองชาง ชี้แจงรายละเอียด 

นายธวัชชัย  แกวดี ชี้แจงวาตามที่ไดทําหนังสือขอใหที่ดินบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเปา และประปา  
ผอ.กองชาง หมูบานบานแพะ หมู 5 ใหเปน นสล. ตั้งแตเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559 จนกระทั่งได

เขารวมประชุมที่อําเภอไดสอบถามกับปลัดอําเภอ ไดใหคําแนะนะวาใหเริ่มตนใหมโดย
การรวบรวมเอกสาร เร่ิมจากการประชุมของหมูบาน แลวนําเขาวาระการประชุมสภา 
อบต.ที่จะข้ึนทะเบียนเปนท่ีสาธารณะ เพ่ือใหมีผลถึงอนาคตขางหนาและจะติดตามผล
ในการขอขึ้นทะเบียนที่ดินเปนท่ีดินประเภทหนังสือสําคัญ สําหรับที่หลวงเปนระยะ  

นายวิชาญ  คําแกว ขอสอบถามเจาหนาที่วาวาระดังกลาวเปนการใหสภา อบต. รับทราบหรือเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ  

นายอนุรักษ  บุตรลักษณ เปนการใหความเห็นชอบใหเปนท่ีสาธารณะของหมู 5 
หน.สป. 

นายสุริยนต  หงษยัน ขอชี้แจงวาหมูบานเคยไปติดตอที่ดินแลวแตไมสามรถดําเนินการได จึงตองให อบต. 
ส.อบต.ม.5 ดาํเนินการโดยหมูบานจะตองมีกรรมการมารวมขอดําเนินการ 

นายเทียนชัย เลิมสุม หมูบานไดจัดทําบันทึกการประชุมประชาคมเรียบรอยหรือยัง 
ส.อบต.ม.2  

นายธวัชชัย  แกวดี ดําเนินการแลว เมื่อครั้งกอนที่จะดําเนินการกอสรางระบบประปาหมูบาน 
ผอ.กองชาง  

นายเทียนชัย เลิมสุม พ้ืนท่ีหมู 5 จะตองประชุมประชาคมอีกรอบเพื่อขอเปนที่สาธารณะฯ 
ส.อบต.ม.2  

น.ส.นิตยา  ปงเมือง สอบถามวา ศพด.จะทําเปนที่สาธารณะของหมู 5 หรือไม 
เลขานุการสภาฯ 

นายธวัชชัย  แกวดี ใชเปนที่สาธารณะ ที่หลวง ประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
ผอ.กองชาง 

         /นายบุญเปง.. 
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นายบุญเปง  กาวิลา จัดทําในลักษณะของสนามกีฬาตําบลเปนที่สาธารณะ  ประชาชนใชรวมกัน อยูบาน 
รองนายก อบต. แมเลิม หมู 2 เรื่องตนลําไย เปนของสาธารณประโยชนใหหมู 5 เปนผูดูแล 

นายวิชาญ  คําแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาทานใดมีขอสงสัย เชิญสอบถามได  
ประธานสภาฯ  หากไมมีขอสงสัย ขอมติที่ประชุมสภาฯ ใหความเห็นชอบใหข้ึนทะเบียนที่ดินเปนที่ดิน

ประเภทหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง จํานวน 2 แปลง คือ บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเปา และประปาหมูบานบานแพะ หมู 5 

มติที่ประชุม  มีมต ิ เห็นชอบ    10  เสียง 
    ไมเห็นชอบ   0  เสียง 
    งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานงดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองอื่น ๆ  
นายวิชาญ  คําแกว เชิญสมาชิกสภา และผูบริหารทานใดมีเรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมสภาไดรบัทราบเชิญ 
ประธานสภา 

นายธวัชชัย  แกวดี ตามท่ีไดประสานกับการไฟฟา เร่ืองหมอแปลงที่ขอไปจะแปลงเบา สามารถแปลงเบา 
ผอ.กองชาง โดยทําใหถูกวิธี 1. จะตองมีเรื่องรองทุกขจากหมูบานมา อบต. เร่ืองไฟฟาตก และอบต. 

จะรวบรวมเอกสารสงใหการไฟฟามาแกไข ขอสอบถามมีกี่จุดที่ตองการแกไข 

นายสุริยนต  หงษยัน ตองมีรายชื่อ 
ส.อบต.ม.5  

นายพิชิต  นิตยา ตอนนี้เปนหวงบริเวณคอสะพานบานเปา ที่เปนหลุมทรุดและใหญขอใหผูท่ีเก่ียวของ 
ส.อบต.ม.1 หางบประมาณในการซอมแซมบริเวณดังกลาว เพราะประชาชนไดรับความเดือดรอน

หากยังไมดําเนินการซอมแซม 

นายบุญเปง  กาวิลา ไดเขารวมประชุมในเรื่องถนนที่ไดรบัความเสียหาย ชลประทานรับปากวาถนนท่ีเสียหาย 
รองนายก อบต. จะซอมแซมใหและจะเขาไปประสานชลประทานใหมาแกไขในบริเวณดังกลาว 

นายพิชิต  นิตยา ขอสอบถามเร่ืองอุโมงคผันน้ําท่ีเขาไปตรวจสอบ 
ส.อบต.ม.1  

นายอนุรักษ  บุตรลักษณ ขณะนี้รอผลการตรวจน้ําจากชลประทานโดยชลประทานไดนําน้ําไปตรวจสอบและได 
หัวหนาสํานกัปลัด  นําเรื่องรองเรียนดังกลาวเขาศูนยดํารงธรรมอําเภอเรยีบรอยแลว 

น.ส.นิตยา  ปงเมือง ปรึกษาเรื่องถนนขางโรงเรียนบานกางหงส ไดนํางบประมาณ 50,000 บาทไปทําและไม 
เลขานุการสภา สามารถนํางบไปทําไดหมูบานจะตองใชงบของหมูบานอยางเดียว หมูบานจะดําเนินการ

กอสรางไดไหม 

นายธวัชชัย  แกวดี หมูบานจะทําเองจะมีปญหากับอันเดมิหรือไม สามารถใหหมูบานทําไดเลยเพราะอันเดิม 
ผอ.กองชาง หมดประกันสัญญาแลว 

นายสุรสีห  ทําดี หมู 4 เหลืองบอีกหนึ่งหมื่นกวาบาทจะเริ่มทําเมอืไหลาเพราะใกลหมดปงบประมาณแลว 
ส.อบต.ม.4 

นายธวัชชัย  แกวดี เอกสารพรอมแลวเหลือของหมู 4 และหมู 7 จะรีบดําเนินการ 
ผอ.กองชาง   

         /นายบุญเปง... 
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นายบุญเปง  กาวิลา ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ที่เห็นชอบในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา 
รองนายก อบต. ป 2562 

น.ส.นิตยา  ปงเมือง เนื่องจากเจาหนาที่กิจการสภาตองพิมพจากเอกสารจากตัวหนังสือที่เขียนให จึงขอความ 
เลขานุการสภา รวมมือสมาชิกสภา อบต. ชวยอานบันทึกการประชุมสภาฯ ที่เปนขอความของตนเอง

หากมีขอความตกหลน ขอความสั้นทําใหความหมายเปลี่ยนไป ขอใหบอกกลาวเพ่ือ
ดําเนินการแกไข เนื่องจากสภา อบต.ไมมี 

นางสุนันท ณ นาน ขอฝากบอกเน่ืองจากผานสนามกีฬากลาง หมู 2 สนามกีฬาหญารกไมไดตัด ชาวบานวา 
ส.อบต.ม.7 นาจะซื้อควายมาเลี้ยง 

นายบุญเปง กาวิลา เจาหนาที่ของ อบต. มีจํานวน 2 คนในการรับผิดชอบในเร่ืองดังกลาว แตขณะน้ีเปนชวง 
รองนายก อบต. ฤดูฝนจึงทําใหตัดหญาไมทัน และวันนี้ มีหนังสือขอความชวยเหลือชวยตัดก่ิงไมที่

ขวางทางเขาบานของชาวบาน หมู 3 จึงยังไมไดดําเนินการในเร่ืองดังกลาว 

นายวิชาญ คําแกว ขอใหเจาหนาท่ี อบต. ดําเนินการตัดก่ิงไมสองขางทางดัวย 
ประธานสภา อบต.  

นายเทียนชัย  เลิมสุม ในเร่ืองหญาในสนามกีฬาไดดําเนินการแจงใหผูบริหารทราบแลววาหญาข้ึนรก 
ส.อบต.ม.2  

นายอนุรักษ  บุตรลักษณ ขอชี้แจงวาพนกังานตัดหญามีจํานวน 2 คน บางครั้งตองออกฉีดพนยากันยุงดวย ทําให 
หน.สป. ดําเนินการตดัหญาไมทัน 

นายเทียนชัย  เลิมสุม รถตัดหญาแบบเข็นของอบต. สามารถดําเนินการตัดเพียง 1-2 วันก็แลวเสรจ็ 
ส.อบต.ม.2 

นายณรงค เปาชัย ขอแจงวาวันนี้หมอพจน ไมสามารถเขาประชุมชี้แจงได 
รองประธานสภา  

นายวิชาญ คําแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาทานใดมขีอสงสัย เชิญสอบถามได  หาก 
ประธานสภา อบต. ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดไมมีขอสงสัย ขอสรปุการประชุม ดังน้ี 

1. ท่ีประชุมรับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา  สมัยสามัญ  
สมยัสาม  คร้ังที่ 1,2 ประจําป 2561 ดวยเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

2. ท่ีประชุมมีมติขั้นแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ดวยคะแนนเสียง 10 เสียง 1 เสยีง งดออกเสียง 1 เสียง 

3. ท่ีประชุมมีมติขั้นเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562  ดวยคะแนนเสียง 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

4.   ที่ประชุมมีมติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 2561 โครงการปรับปรุงถนน  
      ภายในตําบลบานเปา ดวยคะแนนเสียง 10 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
5.   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหข้ึนทะเบียนที่ดินเปนที่ดินประเภทหนังสือสําคัญสําหรับที่      
      หลวง จํานวน 2 แปลง คือ บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเปา และประปาหมูบาน             
      บานแพะ หมู 5 ดวยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

แลวปดการประชุม 

ปดประชุมเวลา    12.10 น. 

           /(ลงช่ือ)... 
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(ลงชื่อ)    นิตยา  ปงเมือง     ผูบันทึกการประชมุ   
       (นางสาวนิตยา   ปงเมือง) 

    เลขานุการสภาฯ 
 
 
(ลงชื่อ)  วิชาญ  คําแกว   ผูรับรองรายงานการประชุม                           
            (นายวิชาญ   คําแกว)                                               

                                                               ประธานสภาฯ                            
 
 
 
 
(ลงชื่อ)    สงกรานต  แดงวิเศษ        ผูตรวจบันทึกการประชุม 
         (นายสงกรานต   แดงวิเศษ) 
 

 
(ลงชื่อ)      พิชิต  นิตยา               ผูตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายพิชิต    นิตยา) 
 
 
(ลงชื่อ)      ทวีศักดิ์  กันธิยะ              ผูตรวจบันทึกการประชุม 
  (นายทวีศักดิ์   กันธิยะ) 

 


